

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại cuộc họp giải quyết một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến đất đai của tổ chức, cá nhân

Ngày 24/3/2022, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp giải quyết một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến đất đai của tổ chức, cá nhân.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Đông Hà và UBND thị xã Quảng Trị.

Sau khi nghe UBND thị xã Quảng Trị, UBND thành phố Đông Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những nội dung kiến nghị, đề xuất và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kết luận như sau:

#### **1. Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn:**

Giao UBND thị xã Quảng Trị tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, chủ trì rà soát các nội dung kiến nghị của Công ty để xem xét, thống nhất giải quyết từng nội dung cụ thể, đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư, theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý. Hoàn thành **trước ngày 15/4/2022**.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để đảm bảo tính pháp lý về các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hoàn thành, báo cáo **trước ngày 15/4/2022**.

#### **2. Trường hợp ông Hoàng Văn Huyền và bà Nguyễn Thị Hương; trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà:**

Vụ việc này đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 10/12/2021, trên cơ sở bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đông Hà theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. Hoàn thành, báo cáo kết quả **trước ngày 25/4/2022**.

**3. Trường hợp ông Nguyễn Đức Hưng; trú tại khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà:**

Nội dung vụ việc đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 10/12/2021. Vì vậy, yêu cầu UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, rà soát các yếu tố ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân để tổ chức thực hiện, đảm bảo giải quyết dứt điểm kiến nghị, không để vụ việc kéo dài; đồng thời thực hiện chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí quỹ đất, tạo nguồn thu cho địa phương. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 25/4/2022**.

**4. Trường hợp ông Lê Văn Kiệm và ông Hoàng Văn Tùng:**

Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho một số hộ gia đình phường 5, thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh có chủ trương tại Công văn số 1905/UBND-TN ngày 28/5/2015.

Vì vậy, xét kết quả rà soát, đề xuất của UBND thành phố Đông Hà, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; UBND tỉnh đồng ý giao UBND thành phố Đông Hà theo thẩm quyền, hướng dẫn ông Lê Văn Kiệm và ông Hoàng Văn Tùng hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để được xem xét, giải quyết việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và theo đúng quy định của pháp luật.

**5. Trường hợp xác định vị trí để tính nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất của ông Nguyễn Đức Thọ; trú tại khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà:**

Nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu các quy định và tình hình thực tế sử dụng đất của hộ gia đình để thống nhất giải quyết kiến nghị của công dân.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại cuộc họp, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sub>Tuần</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cửu**